

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HOÀNG XUÂN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND

V/v đề nghị bổ sung và tu sửa lại
cống tưới, tiêu trên tuyến kênh nam.

Hoàng Xuân, ngày tháng 6 năm 2024

Kính gửi:

- **Giám đốc công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Sông mã;**
- **Giám đốc Chi nhánh thủy lợi Hoàng Hóa.**

Căn cứ hợp đồng thi công xây dựng công trình số 1823/2023/HĐ-XD ngày 30/10/2023 giữa công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc sông mã và công ty cổ phần xây dựng và tự động hoá Đức Anh và Công ty cổ phần CNXD và TM Sao Việt về thi công xây dựng, sửa chữa, cải tạo hệ thống kênh nam thuộc trạm bơm Hoàng Khánh đoạn Km1+00 đến Km4+00 và Km18+494 đến Km20+314.

Trong thời gian qua UBND xã đã phối hợp và tạo điều kiện cho đơn vị nhà thầu tiến hành thi công các hạng mục theo dự toán thiết kế, tuy nhiên trong quá trình khảo sát và lập dự toán thiết kế trên tuyến không có tu sửa hệ thống các cống vừa phục vụ tưới, tiêu gồm các cống K2+450 (hai bờ kênh) vị trí tại cầu Luồng và K2+600 (bờ hữu), do đó hiện nay các cống này đã bị sập ở giữa khó khăn trong quá trình tưới tiêu, đặc biệt trận mưa đêm ngày 26/6/2024 đã làm ngập một số diện tích lúa của nhân dân. Các vị trí cống trên UBND xã đã từng kiến đề nghị đến quý công ty có kế hoạch tu sửa và thay thế, hiện tại các cống chỉ có khẩu độ D30 không đáp ứng được nhu cầu và đến nay các cống đã bị sập hoàn toàn.

Để đảm bảo và thuận lợi trong quá trình điều hành nước của công ty và địa phương, UBND xã kính đề nghị công ty quan tâm tạo điều kiện phát sinh dự toán, bổ sung tu sửa hệ thống cống tại K2+450 (hai bờ kênh) vị trí tại cầu Luồng và K2+600(bờ hữu), bằng hệ thống ống cống chịu lực khẩu độ D60 để đơn vị nhà thầu kịp thời thi công, thuận tiện cho việc tưới, tiêu.

Trong quá trình thi công cải tạo lại mặt kênh, có một số tập lát bờ kênh không còn đảm bảo, đề nghị công ty cho đơn vị thi công sử dụng các tấm trên đặt lát dọc theo bờ kênh 2 bên vừa giữ được mái kênh và thuận lợi cho nhân dân đi lại.

Ủy ban nhân dân xã Hoàng Xuân kính mong quý Công ty, Chi nhánh thủy lợi quan tâm, tạo điều kiện kịp thời bổ sung./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Tài